

DBS จุดแข็งหลักสูตรอินเตอร์ต้นตำรับอังกฤษ เสริมสร้างความรู้ในแบบ well rounded ทั้งวิชาการ และทักษะรอบด้าน พร้อมปล่อยโปรโมชันพิเศษช่วง Covid-19 เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัส ประสบการณ์การเรียนหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก



DBS Denla British School จุดเด่นหลักสูตร Enhanced British Curriculum เน้นการเรียนการสอนตามแบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก มุ่งเน้นการศึกษาแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน (Well-rounded) ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต ปูทางสู่การเป็นผู้นำที่ดีและมีคุณภาพของสังคม

นายมาร์ค แม็คเวย์ ครูใหญ่โรงเรียน DBS กล่าวว่า “โรงเรียนได้กำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2020-2021 อย่างเป็นทางการ ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการเปิดเทอมในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) หลังจากได้ปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเน้นมาตรการเรื่องความปลอดภัย และ สุขอนามัยของทุกคนภายในโรงเรียน และ การเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรตามมาตรฐานโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย

“ในด้านวิชาการ เราคำนึงถึงนักเรียนของเราเป็นหลัก เรามีกระบวนการคัดเลือกครูต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา

ที่แท้จริงอย่างเข้มงวด ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีในการคัดเลือกและคัดกรองบุคคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่โรงเรียนของเรา ครูทุกคนของเราล้วนมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนโดยเฉพาะ” ด้วยวิชาเรียนและคลับพิเศษต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนของ DBS ผลักดันให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ และการทดลองสิ่งใหม่อยู่เสมอ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรในระบบที่เรียกว่า Extended Day ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการเรียนพิเศษนอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลากับการเรียนและกิจกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้น ทำให้พวกเขาค้นพบศักยภาพของตนเอง ซึ่งตามข้อมูลคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่าเด็กควรต้องออกมาเล่นและมีกิจกรรมให้ได้อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เพื่อพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและการเรียนรู้

“ยิ่งไปกว่านั้น DBS ปลุกฝังทักษะให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและผู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้ในอนาคต ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการมีความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำระดับโลกเช่นกัน” นายมาร์ค กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติ DBS เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในดีบีเอส เข้าสมัครเรียนในปีการศึกษา 2020/2021 ด้วยโปรแกรมชั้นสุดคุ้มพิเศษสุดๆ แบบ 3 ต่อ 1) ส่วนลด 10% สำหรับการสมัครเรียนแบบกลุ่ม 2) สอบประเมินวัดผลฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าสมัครสอบ 5,000 บาท และ 3) ส่วนลด 10% สำหรับโรงเรียนภาคฤดูร้อน Summer School สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเข้าเรียน หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dbsbangkok.ac.th หรือ โทร 02-666-1933